

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên là một nội dung vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo sinh viên của các trường đại học hiện nay. Nhờ rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp sinh viên sẽ được tiếp thu kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng BGD và ĐT về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học, trong các năm học thứ ba, thứ tư sinh viên phải đến các trường THPT để tiến hành thực tập sư phạm. Đây là công việc được trường Đại học Tây Bắc tiến hành đều đặn theo kế hoạch đã định.

Trường Đại học Tây Bắc phối hợp chặt chẽ với trường TH, THCS và THPT Chu Văn An để xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đáp ứng với tiêu chuẩn của người giáo viên mà thực tiễn đòi hỏi. Việc gắn kết này sẽ giúp cho sinh viên có được trải nghiệm thực tế trong giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông.

Giảng viên hướng dẫn và giáo viên trường Chu Văn An phối kết hợp chặt chẽ cùng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh viên.

Về công tác giảng dạy, sinh viên phải đọc kĩ nội dung sách giáo khoa, tập soạn giảng giáo án khi đi dự giờ. Sau dự giờ phải tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm. Về công tác giáo dục sinh viên lập kế hoạch công tác chủ nhiệm với các công việc như: nhận lớp chủ nhiệm, dự giờ tiết sinh hoạt, lập kế hoạch tổ chức một giờ sinh hoạt mẫu.

Có thể nói, việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Tây Bắc đang được phát huy hiệu nhất là khi sinh viên được thực hành, được vận dụng lí thuyết vào trong thực tiễn, được tạo điều kiện tốt nhất trong sự phối hợp của cơ sở đào tạo và cơ sở rèn nghề, của giảng viên đại học và giáo viên phổ thông để các em sớm bộc lộ được khả năng của mình về mọi mặt từ phẩm chất đạo đức, tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, là con đường dẫn tới sự thành công trong sự nghiệp dạy học bộ môn và đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của người giáo viên phổ thông.

Tây Bắc, ngày 26 tháng 12 năm 2023

GV Nguyễn Thị Thanh Huệ

*Một số hình ảnh của sinh viên Địa lí trường ĐHTB
tại trường TH, THCS và THPT Chu Văn An*



Hình 1. Thầy trò chụp ảnh kỉ niệm tại Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An



Hình 2. K62 ĐHTB Địa lí tại Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An



Hình 3. Cô giáo Bùi Hoa Mận dạy mẫu



Hình 4. K62 ĐHTB Địa lí dự giờ tại Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An